

หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 78 ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2017

การแสดงวันอีสเตอร์ซูด “น้ำตาขององค์พระผู้เป็นเจ้า”

ผลเกิดขึ้นมากมายผ่านการเสียดสีของพระเยซูและผ่านโลหิตของบรรดาสาวก และอัศจรรย์ของพระองค์



เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2017 ในระหว่างช่วงที่สองของการนมัสการโดรุ่งคืนวันศุกร์ มีการนำเสนอการแสดงวันอีสเตอร์ซูด “น้ำตาขององค์พระผู้เป็นเจ้า” โดยคณะกรรมการพันธกิจศิลปะบนเวทีพิเศษที่จัดไว้ในห้องนมัสการใหญ่ มีการแพร่ภาพ ออกอากาศการแสดงนี้ทางโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. (www.gcntv.org) การแสดงนี้ทำให้เห็นภาพของพันธกิจ การถูกตรึง และการเป็นขึ้นใหม่ของพระเยซูอย่างชัดเจน

ผู้คน 350 คนเข้าร่วมในการผลิตการแสดงครั้งนี้ซึ่งรวมถึงทีมงานเจ้าหน้าที่จากภายนอก คณะนักร้องอิมมานูเอล วออร์เคสตรา “นิสสิ” คณะนักร้อง “ยูไนเต็ด” วงดนตรี “ฮาเลลูยา” วงดนตรี “ดริม” บรรดานักแสดง ทีมนักเต้น และเจ้าหน้าที่เป็น สมาชิกมันมิน

ในฉากที่ 1 “ความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า” คำกล่าวขอมรับของเปโตรเปิดฉากการแสดง บทเพลงของมารีย์ชาวมัคดาลาและมารีย์หญิงพรหาวารี พันธกิจของพระเยซู การทรมานของยูคาสโตสคาร์โอท การตรึงบนกางเขน และติดตามมาด้วยการเป็นขึ้นมา

ฉากที่ 2 “น้ำตาขององค์พระผู้เป็นเจ้า” บรรยายถึงพวกสาวกที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เสด็จลงมาในหอชั้นบนของมาระโก เหล่าสาวกที่กลายเป็นผลแห่งสง่าราศีผ่านการสละชีพเพื่อความเชื่อและคนอื่นๆ ที่ได้รับการ สร้างขึ้นใหม่โดยน้ำตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าและฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เพลงใหม่ของ “บทเพลงสรรเสริญมันมิน” หกเพลงซึ่งรวมถึง “น้ำตาปกคลุมดวงตาของฉัน” “ความหวังแห่งการเป็นขึ้นมา” และ “น้ำตาของผู้สละชีพเพื่อความเชื่อ” เพิ่มอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้น มีคนหลายคน (วาทยกร) กล่าวว่า “พระเจ้าทรง มอบเนื้อเพลงและทำนองเพลงสำหรับแนวเพลงและบทเพลงบรรจุกฎคำกล่าวขอมรับของผู้คนที่ริ่ริ้วความหวัง เรื่องการเป็น ขึ้นมาและน้ำตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าไว้ในจิตใจของเขา นี่เป็นละครเพลงสั้นซึ่งใช้เวลาราวหกสิบนาทีซึ่งทำให้ละครเพลง นี้แตกต่างจากละครเพลงแนวอื่น ดังนั้นจุดสนใจจึงอยู่ที่การสัมผัสไหลของดนตรีและเนื้อเพลง แทนที่จะอยู่ที่บทพูด”

บรรดาศิษยาภิบาลและผู้เชื่อจากอิสราเอล ลัตเวีย เมลเยียม สิงคโปร์

ญี่ปุ่น เนปาล และไต้หวันชื่นชมการแสดงอย่างมาก ศิษยาภิบาลอวาโฮสจ.อเล็กเสกส์ เสด็จจากเจฟเฟิสเบิร์กคริสตจักร “นิวเจนเนอเรชั่น” ในลัตเวียกล่าวว่า “นี่เป็นการแสดงชั้น ยอด แนวเพลงที่หลากหลายได้รับการผสมผสานให้เข้ากันอย่างลงตัวและในฝ่ายวิญญาณ คำสอนอันลึกซึ้งในพระคัมภีร์ได้รับการอธิบายให้เห็นภาพด้วยความเป็นเลิศทางเทคนิค นาอัศจรรย์ยิ่งมากที่การแสดงไม่เพียงแต่ครอบคลุมการเสียดสี ขององค์

พระผู้เป็นเจ้า แต่ได้ครอบคลุมการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์และการสละชีพเพื่อความเชื่อของเหล่าสาวก ขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเช่นกัน ผมหลังน้ำตาอย่างมาก”

ในระหว่างการร้องเพลงสรรเสริญหลังจากการแสดง สมาชิกจำนวนมากเต็มใจของของตนให้เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี ในเรื่องการเป็นขึ้นมาและความหวังสำหรับสวรรค์มากขึ้น

สัมภาษณ์พิเศษ

“ทุกสิ่งเกิดขึ้นด้วยพระคุณของพระเจ้าและความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์”



ศิษยาภิบาลของโดค คิม

เป็นเวลา 15 ปีมาแล้วนับตั้งแต่ผมเริ่มแสดงเป็นหนึ่งส่วนตัวละครที่รับบทบาทขององค์พระผู้เป็นเจ้าในการแสดงวันอีสเตอร์ ประจำปีทุกปีผมเตรียมตัวสำหรับการแสดงนี้ด้วยการอธิษฐาน โดยคิดถึงแนวทางที่จะแสดงถึงความทุกข์และความรักของพระเยซูให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก่อนการแสดง โดยปกติหน้าหนักตัวของผมจะลดลงไป 6 ถึง 10 กก. ในช่วงเวลาสามถึงสี่ สัปดาห์ ในปีนี้ น้ำหนักตัวของผมลดลง 8 กก. เมื่อผมฝึกและแสดงบทบาทการทนทุกข์ของพระเยซูด้วยการแบกไม้กางเขนไว้บนบ่าของผมซ้ำอีก ผมไม่สามารถถนัดน้ำตาแห่งการขอบพระคุณของผมเอาไว้ได้

ผมมีประสบการณ์กับพระคุณของพระเจ้าในขณะที่ผมกำลังบันทึกบทพูดที่มีความยาวจริงๆ แล้วผมสัมผัสกับการทนทุกข์ของพระเยซูบนไม้กางเขนผ่านทางข้อมือและขาและทั่วร่างกายของผม ผมแสดงให้เห็นถึงพระทัยของพระองค์ในการคลายของพระวิญญาณบริสุทธิ์ สิ่งนี้ช่วยให้การบันทึกเสียงเสร็จสิ้นลงในการทดลองเพียงครั้งเดียว

ผมสัมผัสกับพระทัยของพระเยซูที่มีต่อวงวิญญาณเมื่อผมพบกับดวงวิญญาณที่ป่วยไข้และบาดเจ็บ ผมขอบพระคุณและถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าผู้ทรงอนุญาตให้ผมแสดงบทบาทขององค์พระผู้เป็นเจ้าในการแสดงวันอีสเตอร์ทุกปีในขณะที่อยู่บนโลกนี้

เหตุใดพระเจ้าจึงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราแต่เพียงผู้เดียว (2)



ศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร์อ็อก ลี

“ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วได้ฟ้า”

(กิจการ 4:12)

ในหนังสือพิมพ์มโนฉบับที่แล้ว ผมพูดว่าตามกฎแห่งการไถ่ถอนที่ติน (เลวีนิติ 25:23-25) พระผู้ช่วยให้รอดของมนุษย์นั้น ประการแรกต้องเป็นมนุษย์ที่มีวิญญาณ จิตใจ และร่างกาย และประการที่สองเขาต้องไม่พึ่งเชื้อสายของอาดัมที่บาป

วันนี้ขอให้เราหันมาคิดถึงคุณสมบัตินี้ประการที่สามและที่สี่และเหตุผลที่ว่าทำไมพระเจ้าของเราจึงสามารถทำตามข้อกำหนดของคุณสมบัติเหล่านั้นเพื่อจะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

1. สาเหตุที่พระเจ้าพระเยซูทรงมีฤทธิ์อำนาจฝ่ายวิญญาณที่จะเอาชนะฝมารซาตาน

การช่วยชีวิตเพื่อนทหารที่ถูกจับตัวไปเป็นเชลยในสนามรบต้องอาศัยกำลังที่จะเอาชนะศัตรู ในทำนองเดียวกัน การช่วย ชีวิตมนุษย์ที่ตกเป็นทาสของฝมารซาตานก็ต้องอาศัยฤทธิ์อำนาจฝ่ายวิญญาณที่สามารถเอาชนะศัตรู ในอาณาจักรฝ่าย วิญญาณ ฤทธิ์อำนาจจากการไม่มีบาป ความผิดถูกขับออกไปโดยความสว่างนั้นใด เมื่อผู้คนอยู่ในความสว่างโดยไม่ มีบาปเขาก็สามารถเอาชนะวิญญาณชั่วที่เป็นของความมืดได้ดังนั้น

ความบาปมีอยู่สองชนิด ได้แก่ ความบาปดั้งเดิมกับความบาปที่ตนกระทำ “ความบาปดั้งเดิม” หมายถึงลักษณะต่างๆ ที่เป็นบาปซึ่งถูกถ่ายทอดลงมาถึงเราจากอาดัมและพอแมของเรา และ “ความบาปที่ตนกระทำ” หมายถึงความบาปที่ตน ทำในช่วงชีวิตของเขาในโลกนี้ ผู้คนของโลกนี้กำหนดว่าไม่ว่าจิตใจของบุคคลจะชั่วร้ายเพียงใดก็ตาม ตราบใดที่จิตใจชั่วร้ายนั้นไม่ผลิดการชั่วร้ายออกมา เขาไม่ถือว่าบุคคลนั้นเป็น

“คนบาป” อย่างไรก็ตาม ในแง่วิญญาณจิต บุคคลเป็นคนบาป แล้วถ้าเขาเก็บจำความบาปไว้ในจิตใจของตน (1 ยอห์น 3:15 มัทธิว 5:28) บุคคลที่ ทำบาปด้วยการกระทำหรือในจิตใจ แม้เพียงครั้งเดียวจะไม่มีฤทธิ์อำนาจที่จะช่วยมนุษย์ให้รอด

นอกจากนี้ ผู้คนทุกคนที่เกิดหลังจากอาดัมทำบาปก็เกิดมาพร้อมกับความบาปดั้งเดิมและทำบาปในช่วงชีวิตของเขา ใน อีกด้านหนึ่ง พระเยซูทรงปฏิบัติโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และไม่พึ่งเชื้อสายของอาดัม ดังนั้นพระเจ้าจึงบังเกิดมาโดยไม่มี ความบาปดั้งเดิมโดยธรรมชาติและพระองค์ทรงเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าทั้งหมดจากวินาทีแห่งการบังเกิดของพระองค์ พระเยซูไม่ได้ทำบาปในช่วงชีวิตของพระองค์บนโลกนี้ (ฮีบรู 7:26; 1 เปโตร 2:22)

ด้วยเหตุนี้ พระเยซูจึงทรงมีฤทธิ์อำนาจที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากฝมารซาตานและ ไม่ถูกผูกมัดอยู่กับคำสาปของธรรมบัญญัติซึ่งบังคับไว้ว่า “ค่าจ้างของความบาปคือความตาย” (โรม 6:23) เนื่องจากพระองค์ทรงปราศจากบาป พระเยซูจึง ทรงสามารถช่วยคนบาปทุกคนให้รอดและด้วยสิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณของพระองค์พระเยซูจึงทรงสามารถครอบครองเหนือสิ่งสารพัดในจักรวาล

ข้อกำหนดแห่งธรรมบัญญัติของอาณาจักรฝ่ายวิญญาณนี้ไม่เพียงแต่ประยุกต์ใช้กับพระเยซูเท่านั้น แต่ประยุกต์ใช้กับบุตรของพระเจ้าที่เชื่อในพระเยซูทุกคนด้วยเช่นกัน ผู้ใดก็ตามที่รักพระเจ้าและดำเนินชีวิตด้วยพระคำของพระองค์ก็จะมีฤทธิ์อำนาจฝ่ายวิญญาณ ดังนั้นเมื่อเขาขับไล่ฝมารซาตานในพระนามของพระเยซูคริสต์ ฝมารซาตานจะไม่กลาสู่หน้าเขาและ มันต้องยอมจำนนและออกไป

ผมมีประสบการณ์แบบนั้นนับครั้งไม่ถ้วน ก่อนมาเชื่อในพระเจ้า ผมเคยต่อสู้ดิ้นรนที่จะจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าไปโรงพยาบาลอยู่เสมอเนื่องจากผมทนทุกข์จากโรคร้ายหลายชนิดเป็นเวลาเจ็ดปี อย่างไรก็ตาม หลังจากตอนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าผมดำเนินชีวิตด้วยพระคำและสมาชิกในครอบครัวของผมทั้งหมดได้รับการปกป้องให้ปลอดภัยและมีสุขภาพดีโดยไม่เคยไปโรงพยาบาลเลย

นอกจากนี้ เมื่อผมตั้งและอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ ผู้คนที่ทนทุกข์อยู่กับโรคที่ไม่มีทางรักษาและโรคระยะสุดท้าย ทุกชนิด (เช่น โรคมะเร็ง โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคเอดส์ และโรคอื่นอีกมากมาย) ต่างก็ได้รับการรักษาให้หาย คนตา บอด คนหูหนวก และคนใบ้จำนวนนับไม่ถ้วนต่างก็หายเป็นปกติ แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ถูกขับออกไปและวิญญาณชั่วถูกทำให้ลาถอยไป

ไม่มีใครในประวัติศาสตร์ของมนุษย์—เว้นแต่พระเยซู—สามารถทำตามข้อกำหนดสำหรับการเป็นพระผู้ช่วยให้รอด มนุษย์ ทุกคน (เช่น พระพุทธเจ้า เซนซื่อ และ โสเครตีส) ล้วนเกิดมาพร้อมกับความบาปดั้งเดิม ในฐานะเชื้อสายของอาดัม พระเยซู เท่านั้นที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของมนุษย์

2. สาเหตุที่พระเจ้าพระเยซูทรงมีความรักซึ่งทำให้พระองค์สามารถสละชีวิตของพระองค์

ถาองชายต้องถูกกฎหมายลงโทษฐานหลีกเลี่ยงการชำระหนี้ของเขา เขาสามารถเลี่ยงการถูกลงโทษได้ถ้าพี่ชายที่ร่ำรวย ของเขาชำระหนี้แทนองชาย อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สมบัติทั้งสิ้นของพี่ชายจะไม่มีค่าเลยอะไรเลยถ้าพี่ชายไม่รัก น้องชายของเขา พี่ชายจะสามารถชำระหนี้ของน้องชายของเขาได้ก็ต่อเมื่อเขารักองของเขามากพอที่จะจ่ายหนี้แทน องชายเมฆเขาต้องพบกับความสูญเสียก็ตาม

ที่ตินจะสามารถถูกไถ่ถอนตามกฎของการไถ่ถอนที่ตินได้ก็ต่อเมื่อญาติสนิทของคนที่ย่ำหีนฝั้นนั้นพร้อมที่จะช่วยเขาด้วยความรักของเขา เช่นเดียวกันกับการไถ่มนุษย์ให้พ้นจากความบาปของเขา

แม้พระเจ้าทรงทำตามเงื่อนไขสามข้อแรกสำหรับการเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ถ้าปราศจากความรักพระองค์ก็ไม่สามารถไถ่คนบาปจากบาปของเขา การเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของมนุษย์กำหนดให้พระองค์ต้องผ่านความทุกข์และความขมขื่นใจ ของ “การถูกลงโทษด้วยความตาย” แทนคนบาปทุกคนอย่างมหาศาล ต่อการนี้พระเยซูทรงถูกปฏิบัติราวกับพระองค์เป็น อาชญากรชั่วและเลวร้ายที่สุด ทรงทนต่อการเป็นที่รังเกียจและการถูกเหยียดหยามทุกรูปแบบ ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน และทรงถูกทิ้งไว้ให้หลังน้ำตาและโลหิตของพระองค์

แม้มีวิธีการมากมายที่จะประหารนักโทษ แต่ตามกฎหมายของอาณาจักรฝ่ายวิญญาณพระผู้ช่วยให้รอดที่จะไถ่คนบาปจากบาป ของเขาไม่เพียงแต่ต้องตายเท่านั้น แต่พระผู้ช่วยให้รอดต้องถูกแขวนไว้บนไม้กางเขน และหลังโลหิตจนถึงแก่ความตายด้วยเช่นกัน กาลาเทีย 3:13 กล่าวว่า “พระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นความแค้นแห่งธรรมบัญญัติโดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแขวนสาปเพื่อเรา (เพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่หึงถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาปแช่ง)”

“ความแค้นแห่งธรรมบัญญัติ” ในข้อนี้หมายถึงกฎฝ่ายวิญญาณที่กล่าวไว้ในโรม 6:23 ว่า “ค่าจ้างของความบาปคือความตาย” เมื่อความตาย (ซึ่งเป็นความแค้นแห่งธรรมบัญญัติ) มาเหนือคนบาปตามกฎของอาณาจักรฝ่ายวิญญาณ วิธีการที่พระผู้ช่วยให้รอดจะช่วยมนุษย์ให้รอดจากบาปของตนต้องเป็นไปตามกฎของอาณาจักรฝ่ายวิญญาณเช่นกัน ดังนั้น หมายความว่าพระผู้ช่วยให้รอดต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้แทนคนบาปที่ถูกแขวนสาป

หลักการเดียวกันนี้ประยุกต์ใช้กับการหลังโลหิตจนถึงแก่ความตายของพระผู้ช่วยให้รอดก็เช่นเดียวกัน เลวีนิติ 17:14 กล่าวว่า “เพราะว่าชีวิตของสัตว์ทุกตัวก็คือเลือดของมันนั่นเอง” ในขณะที่ยีบรู 9:22 เตือนเราให้ทราบไว้ว่า “ความจริงนั้นตามพระบัญญัติคือว่า เกือบทุกสิ่งจะมีชีวิตเพราะโลหิต และถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้ว ก็จะไม่มีการอภัยบาปเลย” “โลหิต” เป็นสิ่ง เดียวกันกับ “ชีวิต” ในแง่วิญญาณจิต โลหิตของพระผู้ช่วยให้รอดเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้คนบาปได้รับการยกโทษและได้รับชีวิต

กระนั้น มนุษย์สามารถรับการไถ่จากความบาปของเขาไม่ใช่ด้วยเลือดของมนุษย์คนใดก็ได้ที่เขายอมตนไม่ แต่ด้วย โลหิตสะอาดและบริสุทธิ์ซึ่งปราศจากร่องรอยของลักษณะที่เป็นบาปทุกชนิด ท่านคิดว่ามนุษย์ที่ปราศจากบาปคนหนึ่งต้อง เสียชีวิตอย่างไรแทนคนอื่นเพื่ออะไร

การเสียสละเช่นนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นรักคนอื่นคนหนึ่งมากกว่าชีวิตของเขาเท่านั้นเอง เขาสามารถจะเป็นพระ ผู้ช่วยให้รอดได้ก็ต่อเมื่อเขารักคนบาปมากพอที่จะแบกรับเอาความทุกข์อย่างนาเวทนาบนกางเขนแทนคนอื่นเท่านั้น ด้วย การสำแดงความรักเช่นนั้นกับมนุษย์ พระเยซูจึงทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา (โรม 5:7-8)

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ ความรักของพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงและไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ด้วยความรักนั้น พระเจ้าได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อคนบาปทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟัง นี่เป็นความรักแท้ที่ทำให้พระเยซูทรงสามารถสละชีวิตของพระองค์เพื่อคนบาปทั้งหลายที่ยะแยะและดื้อรั้นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

ผมอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อท่านแต่ละคนจะรู้อย่างชัดเจนว่าพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราแต่เพียงผู้เดียว ตอนรับเอาพระเยซูคริสต์ และไม่เพียงได้รับความรอด แต่ท่านจะมีความเชื่อที่แท้จริงและนำผู้คน จำนวนนับไม่ถ้วนมาถึงหนทางแห่งความรอดด้วยเช่นกัน

พระกิตติคุณ 5 ด้าน	หลักข้อเชื่อ
การบังเกิดใหม่ - เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์	1. คริสตจักรมีนัมเซ็นทรัลริชเชอร์เชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำที่เกิดจากการดลใจของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มี ข้อผิดพลาด
การชำระให้บริสุทธิ์ - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเยซูเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์	2. คริสตจักรมีนัมเซ็นทรัลริชเชอร์เชื่อในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าตรีเอกภาพ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์)
การทรงบัพติศมา - เราเชื่อว่าเราได้รับการบัพติศมาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโดย การทรง ไล่ของพระเยซูคริสต์	3. คริสตจักรมีนัมเซ็นทรัลริชเชอร์เชื่อว่าเราได้รับการยกโทษความผิดบาปด้วยพระ โลหิตแห่งการ ไล่ของพระเยซูคริสต์เท่านั้น
การเป็นขึ้นมา - เราเชื่อว่าผู้เชื่อที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์	4. คริสตจักรมีนัมเซ็นทรัลริชเชอร์เชื่อในการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ยุคฟื้นฟู และสวรรค์นิรันดร์
การเสด็จกลับมา - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงานมงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี	5. คริสตจักรมีนัมเซ็นทรัลริชเชอร์ประกาศถึงความเชื่อของคนผาน “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่เรามาร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาของหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร

“พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต หมายใจ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน”
“ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วได้ฟ้า”

อะไรคือขอแตกต่างระหว่าง “การเลือก” และ “การตั้งไว้”

“การเลือก” หมายถึงการยอมรับเอาทุกคนเข้ามาอยู่ในขอบเขตที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ ยกตัวอย่าง พระเจ้าทรงตั้งขอบเขตของความรอดเอาไว้และทรงอนุญาตให้ทุกคนที่เขาอยู่ในขอบเขตนี้ได้รับความรอด ดังนั้น ทุกคนที่ต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์จึงสามารถไปถึงความรอด ได้รับการยกโทษความบาป และได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นของขวัญ

อย่างไรก็ตาม บางคนอาจเข้าใจผิด เขาโต้แย้งว่าพระเจ้าทรงแยกผู้คนที่รอดออกจากผู้คนที่ไม่รอดไว้ก่อนแล้วราวกับว่าพระองค์เป็นจอมเผด็จการ คนเหล่านั้นบางคนกล่าวอ้างว่าเมื่อผู้คนที่ต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วพระเจ้าจะทรงนำเขาไปถึง ความรอดอย่างถูกต้องถึงแม้เขาไม่ได้ดำเนินชีวิตตามพระคำ กระนั้น พระเยซูคริสต์ไว้อย่างชัดเจนในมัทธิว 7:21 ว่า “มิใช่ทุกคนที่เรียกเราว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า’ จะได้เขาในแผ่นดินสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเรา ผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเขาได้”

พระเจ้าทรงต้องการบุตรที่แท้จริงซึ่งเป็นผู้ที่พระองค์จะสามารถแบ่งปันความรักด้วยตลอดไป เพราะเหตุนี้พระองค์จึงทรงมอบเสรีภาพแห่งการตัดสินใจให้กับมนุษย์ทุกคนและทรงส่งพระเยซูคริสต์มายังโลกนี้ ในเสรีภาพแห่งการตัดสินใจของเรา เราสามารถเข้ามาในขอบเขตของความรอดโดยความเชื่อ

เหมือนที่โรม 10:9 กล่าวว่า “คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจว่า พระเจ้าได้ทรงชดเชยพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด” อย่างไรก็ตาม ถ้าคนหนึ่งไม่ได้เข้ามาในขอบเขตของความรอด หรือถ้าเขาออกไปนอกขอบเขตด้วยการทำบาปและไม่หันหลังกลับ เขาคงไม่ได้รับการรับเอาความรอด

อะไรคือ “การตั้งไว้” โดยพระเจ้า พระเจ้าทรงทราบทุกสิ่งและทรงทราบล่วงหน้าว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่จะมีกาลเวลาและทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อทำการจัดเตรียมเรื่อง

การเตรียมมนุษย์สำเร็จลุล่วง สำหรับเรื่องนี้พระองค์ทรงเรียกผู้คนบางคนที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าและทรงนำชีวิตของเขา คนเหล่านี้ “ถูกตั้งไว้” โดยพระเจ้า อับราฮัมบิดาแห่งความเชื่อและโมเสสนำมาของการอพยพถูกตั้งไว้โดยพระเจ้า พระเจ้าทรงทราบว่าใครจะเกิดมาในช่วงเวลาใดในการเตรียมมนุษย์และทรงทราบแม้กระทั่งจิตใจของเขาคนนั้น ดังนั้นพระองค์จึงทรงตั้งผู้คนที่พระองค์ทรงกำหนดเอาไว้ล่วงหน้าและทรงทำให้เขาทำหน้าที่สำคัญต่างๆ ให้สำเร็จ พระองค์ทรงเข้าไปมีส่วนอย่างใกล้ชิดในการปฏิสนธิ การเกิด และทุกช่วงขณะของชีวิตของเขา คนเหล่านั้นผ่านการทดลองและความยากลำบากภายใต้การทรงนำของพระเจ้าและทำหน้าที่ซึ่งเขาได้รับจากพระเจ้าให้สำเร็จลุล่วงอย่างสัตย์ซื่อ

โรม 1:1 กล่าวว่า “เปาโล ผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งพระองค์ทรงเรียกให้เป็นอัครทูตและได้ทรงตั้งไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า” อัครทูตเปาโลทนทุกข์กับความยากลำบากที่สุดจะทนมากมายในฐานะอัครทูตเพื่อคนต่างชาติ ท่าน ถูกตั้งไว้เพื่อพระกิตติคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะจิตใจของท่านกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว และไม่แปรเปลี่ยน ท่านต้องทำหน้าที่ของการเขียนหนังสือหลายเล่มของพระคัมภีร์ให้สำเร็จเช่นกัน ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงอนุญาตให้ท่านเรียนรู้พระคำของพระเจ้าอย่างถ่องแท้ นับจากวัยเด็กและได้ศึกษาอยู่ภายใต้กามาลิเอลเพื่อท่านจะสามารถเป็นภาษาสำหรับหน้าที่นั้น ขอให้นักเรียนรับบัพติศมาถูกตั้งไว้โดยพระเจ้าเช่นกันเพื่อเตรียมบรรดาของพระเยซู พระเจ้าทรงดูแลท่านนับจากการปฏิสนธิไปถึงทุกย่างก้าวของชีวิตท่าน จากวัยเด็กของท่าน พระเจ้าทรงให้ขอโทษชีวิตที่แตกต่างไปจากชีวิตของคนอื่นๆ ขอให้อยู่ เพียงลำพังในถิ่นทุรกันดารด้วยการแยกตัวท่านเองให้ออกห่างจากโลก ท่านสวมใส่เสื้อผ้าที่ทำจากขนของอูฐและใช้เข็มขัดหนังรอบเอวของท่านและอาหารของท่านคือจักจั่นและน้ำผึ้งป่า



จดหมายจากต่างแดน

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2017 ฉันรู้สึกถึงอาการปวดขึ้นมาจากหน้าอก ในดวงตาของฉัน ฉันเวียนศีรษะมากจนไม่สามารถเดินไปทำงานได้และฉันนอนป่วยอยู่บนเตียง วันต่อมา เมื่อตื่นขึ้นในตอนเช้าก็พบว่าฉันมองไม่เห็น ฉันตกใจมาก ด้วยความช่วยเหลือของครอบครัวของฉัน ฉันไปโรงพยาบาลและเข้ารับการรักษาหลายอย่าง ซึ่งรวมถึงการทำ “ซี.ที.สแกน” ที่สมองของฉัน แต่หมอพูดว่าเนื่องจากเขาไม่รู้จุดสาเหตุเขาจึงไม่มีทางที่จะรักษาอาการนี้ได้ ฉันตกอยู่ในความสิ้นหวัง

ฉันพูดถึงเรื่องนี้กับคุณคูลา จิมมี น้องชายของฉันที่เป็นอุปทูตของสถานทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกประจำประเทศเกาหลีใต้ เขาปรึกษากับเครือข่ายหมอกคริสเตียนทั่วโลกของคริสตจักรพันธมิตเช่นทรัล คนเหล่านั้นพูดว่าสิ่งนี้อาจเป็นอาการ ตาบอดที่มีต้นเหตุมาจากการปิดตัวของเส้นเลือดแดงจอประสาทตา หลังจากสามสัปดาห์ผ่านไปฉันยังคงมีอาการมากขึ้น และต้องการจะยอมแพ้ในทุกๆ สิ่ง

ในเวลาเดียวกัน ศิษยาภิบาลยาโคบ ลีซึ่งรับใช้ที่คริสตจักรพันธมิตกินซาซาซึ่งเป็นสาขาของคริสตจักรพันธมิตเช่นทรัล ได้มา ที่บ้านของฉันเมื่อวันที่ 26 มกราคมหลังจากท่านได้ยินเกี่ยวกับอาการป่วยของฉัน ท่านอธิษฐานเพื่อฉันโดยใช้ผ้าเช็ดหน้า ที่ ศิษยาภิบาลอวูโส ดร.แจร์อูค ลีได้อธิษฐานเจิมเอาไว้ (กิจการ 19:11-12) ท่านแนะนำให้ฉันฟังคำเทศนาของ

ดร.ลีเรื่อง “สาส์นจากกางเขน” เตรียมตัวฉันเองให้พร้อมด้วยการอธิษฐานและการอดอาหาร และรับเอาคำอธิษฐานของ ดร.ลีผ่าน ทางน้องชายของฉัน ฉันทำสิ่งที่ท่านบอกให้ฉันทำ และเตรียมตัวเองให้พร้อม

เมื่อวันที่ 28 มกราคม น้องชายของฉันเดินทางไปเยี่ยมดร.ลี เพื่อทักทายท่านในช่วงวันหยุดเนื่องในวันปีใหม่ของเกาหลีและเขา ได้รับเอาคำอธิษฐานของศิษยาภิบาลอวูโสบนภาพถ่ายของฉันแทนตัวฉัน สองวันต่อมา ฉันเริ่มมองเห็นแสงสว่างที่เป็นเหมือนแสงเทียนที่ตาข้างขวาของฉัน จากนั้นเป็นต้นมาตาทั้งสองข้างของฉันเริ่มดีขึ้นทีละเล็กละน้อยและฉันเริ่มมองเห็น สิ่งต่างๆ ที่อยู่ตรงหน้าฉัน ฮาเลลูยา!

ฉันพอใจอย่างมากจนลงทะเลเขียนในคริสตจักรพันธมิตกินซาซาและเป็นสมาชิกพันธมิตคนหนึ่ง ตาทั้งสองข้างของฉันเริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฉันเริ่มแยกความแตกต่างของสีและอ่านจดหมายได้เป็นอย่างดี ตอนนี้ตาทั้งสองข้างของฉันหายเป็นปกติ ฉันรู้สึกเหมือนได้บังเกิดใหม่

ฉันขอขอบคุณศิษยาภิบาลอวูโสที่ได้อธิษฐานเพื่อฉันด้วยความรัก พระเจ้าของพันธมิตทรงรักษาฉันแม่ฉันไม่ได้รับเอาคำอธิษฐานด้วยตัวเองและศิษยาภิบาลอวูโสได้อธิษฐานเพื่อฉันในเกาหลีซึ่งอยู่ห่างไกลจากประเทศของฉันมาก พระเจ้าทรงอัศจรรย์อย่างแท้จริง!

“ตาทั้งสองข้างของฉัน บูดจากการปิดตัวของเส้นเลือดแดงจอประสาทตา แต่ตอนนี้ฉันสามารถมองเห็นชัดเจน”



คุณอีซิมมาไตไต (วัย 52 ปี) คริสตจักรพันธมิตกินซาซา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

นำตาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ฉากที่ 1 ความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า

- ตอนที่ 1. ฉากเปิดตัว: บทเพลงของเปโตร ผู้ได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้คืนพระชนม์
- ตอนที่ 2. การโหมโรง
- ตอนที่ 3. ความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า: บทเพลงประสานเสียงของมารีย์ สาวมัคดาลากับมารีย์หญิงพรหมจารี
- ตอนที่ 4. พันธกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้า: พันธกิจอันใหญ่ประชาชนของพระเยซูและการทรมานของยูดาสะดิสคาริโอท
- ตอนที่ 5. การจับกุมและการปฏิเสธของเปโตร: การปฏิเสธพระเยซูสามครั้งของเปโตร



- ตอนที่ 6. การตรึง: การทรมานแห่งกางเขนและการคืนพระชนม์
- ตอนที่ 7. การเป็นขึ้นมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า: องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้คืนพระชนม์

ฉากที่ 2 นำตาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

- ตอนที่ 8. พันธกิจของเหล่าสาวก: การทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในท้องถิ่นบนของมาระโก
- ตอนที่ 9. นำตาของผู้สละชีพเพื่อความเชื่อ: พวกเขากลายเป็นผลแห่งสง่าราศีผ่านการสละชีพเพื่อความเชื่อ
- ตอนที่ 10. ผลที่เกิดจากนำตาขององค์พระผู้เป็นเจ้า: ผลที่เกิดจากนำตาของพระองค์หลังจากเวลาผ่านไป



การแสดงวันอีสเตอร์ปี 2017

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวย่อของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการ โทรทัศน์คริสเตียนที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมทั้งแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการปรับสัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C tpx 1 G รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ชัดของ Audio pid : 3006 คลื่นความถี่ของดาวเทียม : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรต : Symbol ret : 13333 Msymbol FEC: 3/4

www.manmin.org--->English--->Word of Life ไทย (มีคำเทศนาภาษาไทย)

จาก คริสตจักรมันมินเชียงราย
จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมันมินเซนต์หลุยส์

121/472 บ้านดู่เมืองใหม่ อ.เมือ ง จ. เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 083-5782116, 084-3550176 (อ. วอน)

jaewon 7700@hanmail.net

Thai